
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน 

สมัยประชุม  สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ.๒๕60 

เมื่อ วันอังคาร ท่ี 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕60 เวลา 09.3๐ น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลเพชระพะงัน 

--------------------------------------- 
 

ผูมาประชุม 
 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเดโช บุญรอด ประธานสภาเทศบาล   เดโช บุญรอด  

2 นายจรัส ชมอินทร รองประธานสภาเทศบาล  จรัส ชมอินทร  

3 นางวารีทิพย พิริยสถิต สมาชิกสภาเทศบาล   วารีทิพย พิริยสถิต  

4 นายนพดล บัวนาค สมาชิกสภาเทศบาล   นพดล บัวนาค  

5 นางชนิพันธ เรืองโรจน สมาชิกสภาเทศบาล   ชนิพันธ เรืองโรจน  

6 นายวิโส พรหมเดช สมาชิกสภาเทศบาล   วิโส พรหมเดช  

7 นายนพพร อินทรทอง สมาชิกสภาเทศบาล   นพพร อินทรทอง  

8 นายมาโนช เมืองทอง สมาชิกสภาเทศบาล   มาโนช เมืองทอง  

9 นายวิทยา เดี่ยวอาชากุล สมาชิกสภาเทศบาล   วิทยา เดี่ยวอาชากุล  

10 นายอุดมพร ชาติวุฒ ิ สมาชิกสภาเทศบาล   อุดมพร ชาติวุฒ ิ  

 

 

ผูไมมาประชุม 
  

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง  หมายเหตุ 

1 นายสินธุเจริญ ศรีทองกุล สมาชิกสภาเทศบาล  
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ผูเขารวมประชุม 
 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายพิทยา อินทรคง นายกเทศมนตรี ฯ พิทยา อินทรคง  

2 นายจักรพงษ ยวนานนท รองนายกเทศมนตรี ฯ  จักรพงษ ยวนานนท  

3 นางสาวสุภาพร  บัวทอง รองนายกเทศมนตรี ฯ  สุภาพร  บัวทอง  

4 นายประเสริฐ  ลิ้มโอชากุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ประเสริฐ  ลิ้มโอชากุล  

5 นางสาวกนกวรรณ จันทะบุตร เลขานายกเทศมนตรี ฯ กนกวรรณ จันทะบุตร  

6 พันจาเอกชัชวาล อาจบันดิษ เลขานุการสภาเทศบาล ฯ ชัชวาล อาจบันดิษ   

7 นายณรงค  ทองทิพย ผูชวยผูใหญบาน หมูท่ี 7 
ตําบลเกาะพะงัน 
 

ณรงค  ทองทิพย ผูชวยผูปกครอง
ทองท่ี 

8 นายธนชาต ณัฐขจรกุล จนท.การไฟฟาสวนภูมิภาค ธนชาต ณัฐขจรกุล ผูแทนหนวยงานที่
เก่ียวของ 

9 นายณัฐพล  อุมสกุล ผูจัดการการไฟฟาสวน
ภูมิภาคสาขายอยเกาะ 
พะงัน 

ณัฐพล  อุมสกุล ผูแทนหนวยงานที่
เก่ียวของ 
 

10 นางสาวนลิน  ภูเกาลวน นักวิเคราะหนโยบายฯ นลิน  ภูเกาลวน   

11 

 

นางสาวธิดาทิพย แหวนแกว นักวิชาการสาธารณสุขฯ  ธิดาทิพย แหวนแกว จนท.กอง
สาธารณสุขฯ 

12 นายเกริกไกร สงธานี นายอําเภอเกาะพะงัน เกริกไกร สงธานี  
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เริ่มประชุม เมื่อถึงเวลา 09.30 น. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงันพรอมดวยนายกเทศมนตรี

ตําบลเพชรพะงัน คณะผูบริหาร และผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของไดเขาสูหองประชุมสภา

เทศบาลตําบลเพชรพะงัน พันจาเอกชัชวาล อาจบันดิษ  เลขานุการสภาเทศบาลตําบล

เพชรพะงัน  ไดตรวจนับองคประชุม ปรากฏวา มีสมาชิกเขาสูท่ีประชุม จํานวน 10 คน  

ครบองคประชุม และไดอานประกาศสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน เรื่องเรียกประชุม

สภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป พ.ศ.2560 ดังนี้ 

พันจาเอกชัชวาล ฯ 

เลขานุการสภาฯ 

ขออนุญาตอานประกาศสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาล

ตําบลเพชรพะงัน สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป พ.ศ.2560 

       ตามที่สภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน ไดมีมติกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบล

เพชรพะงัน สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ.2560 ตั้ งแตวันที่ 1 ถึง 

30 พฤศจิกายน 2560 เปนเวลา 30 วัน และไดปดประกาศโดยเปดเผย ณ สํานักงาน

เทศบาลตําบลเพชรพะงัน นั้น 

      บัดนี้ ใกลถึงกําหนดเปดสมัยประชุมแลว จึงอาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 25 

แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 

ประกอบ ขอ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา

ทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  เรียกประชุมสภาเทศบาล

ตําบลเพชรพะงัน สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป พ.ศ.2560  ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน  

2560 เปนตนไป  

     ดังน้ัน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน หรือนายกเทศมนตรีฯ ทานใดมีญัตติ

หรือ ขอราชการเรื่องใด จะใหสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงันพิจารณาหรือเพื่อรับทราบ 

ใหเสนอตอสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

     ประกาศ  ณ วันท่ี  17  ตุลาคม   พ.ศ.2560 
     ลงช่ือ นายเดโช  บุญรอด ประธานสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน  
 

ประธานสภาไดทําการประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล ซึ่งเปนไปตามความในมาตรา 

25 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  ประกอบ ระเบียบ ขอ 22 ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  ซึ่งถูกตองตามขั้นตอนที่กฎหมายใหอํานาจไว  และในครั้งนี้ 

เปนการนัดประชุมสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน ตามระเบียบ ขอ 23 ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  เชิญทานประธานไดดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
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นายเดโช บุญรอด 
ประธานสภาฯ 

เมื่อที่ประชุมครบองคประชุมแลว กระผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบล  

เพชรพะงัน สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 และดําเนินการตามระเบียบ

วาระการประชุม กอนดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมกระผมขอใหทาน

นายอําเภอเกาะพะงันไดพบปะพูดคุยกับสมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมฯ  

ขอเชิญ 

นายเกริกไกร สงธานี 
นายอําเภอเกาะพะงัน 

ขออนุญาตทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีฯ และ

ผูเขารวมประชุมสภาเทศบาล ทุกทาน เกาะพะงันของเรา นั้นเปนแหลงทองเที่ยวที่

มีความสําคั ญระดั บประ เทศ ซึ่งในอนาคตการ ใชไฟฟามีแนวโนมเพิ่ม สูงขึ้ น 

โดยเฉพาะชาวเกาะเตาระบบไฟฟายังเปนปญหา การไฟฟาสวนภูมิภาค ใชเครื่องปน

ไฟฟาผลิตกระแสไฟฟาในพื้นท่ีเกาะเตา ซึ่งในแตละปตองขาดทุนคอนขางมาก ทาง

รัฐบาลเห็นความสําคัญ จึงไดจัดสรรงบประมาณใหการไฟฟาสวนภูมิภาคดําเนิน

โครงการกอสรางสายเคเบิลใตน้ําไปยังเกาะเตาจังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งไดมีการ

ประชาคมไปแลว หลายครั้ง และประชาชนก็เห็นดวยที่จะใหนําสายเคเบิลลงทะเล

ในพื้นท่ีบานโฉลกหลํา หมูที่ 7 ตําบลเกาะพะงัน จึงอยากฝากใหสภาฯไดพิจารณา

เพื่อประโยชนของประชาชนชาวเกาะพะงัน ซึ่งวันนี้ทานผูจัดการการไฟฟาสวน

ภูมิภาคสาขายอยเกาะพะงัน ก็ไดมารวมประชุมดวย และพรอมที่จะตอบขอซักถาม

และชี้แจงใหทุกทานไดรับทราบ กระผมอาจไมไดอยูในที่ประชุม ในระหวางที่สภา

เทศบาลกําลังพิจารณา เนื่องจากติดภารกิจการประชุมที่อํ าเภอเกาะพะงัน จึงขอ

ฝากสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน ไดพิจารณาอยางรอบคอบใหถูกตองตาม

กฎหมายเพื่อประโยชนของชาวเกาะพะงัน ขอบคุณครับ เชิญทานประธานสภาฯ  

ไดดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายเดโช บุญรอด 

ประธานสภาฯ 

ขอเชิญฝายบริหาร หากมีเรื่องอะไร ที่จะแจงใหที่ประชุมไดรับทราบ เรียนเชิญช้ีแจง 

นายพิทยา อินทรคง 
นายกเทศมนตรีฯ 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน กระผมขอแจงขอราชการที่

สําคัญใหสมาชิกสภาเทศบาล ฯ  ไดรับทราบ  ดังนี้ 

1.แจงรายการการประกาศแผนการดําเนินการ ประจําป พ.ศ.2561  ซึ่งได

ดําเนินการประกาศไปแลว การดําเนินการตามโครงการตางๆ ก็จะใชกรอบแผนการ

ดําเนินงานเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของเทศบาล ตอไป 
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นายพิทยา อินทรคง 
นายกเทศมนตรีฯ 

(ตอ) 

2.แจงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําป พ.ศ.2560  โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได เสนอรายงานพรอม

รายละเอียด เปนเลมเอกสาร รายงานการปฏิบัติงานในโครงการตางๆของปที่ผานมา 

ใหไดรับทราบ ซ่ึงตอไปก็จะไดประกาศโดยเปดเผย ณ สํานักงานเทศบาลตําบลเพชร

พะงัน  ตามรายละเอียดที่แจงใหทุกทานไดรับทราบ แลว 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

นายเดโช บุญรอด 
ประธานสภาฯ 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 

ครั้งท่ี 5 ประจําป พ.ศ.2560 

      รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 5 ประจําป พ.ศ.2560 ไดสงให

สมาชิกฯทุกทาน ไดศึกษาแลว ขอใหสมาชิกฯ ไดตรวจสอบ วามีขอความตอนใดจะ

แกไขหรือเพิ่มเติมในรายงานการประชุม ดังกลาว หรือไม    

      ถาไมมี ขอมติการรับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 5 

ประจําป พ.ศ.2560   

มติที่ประชุม 
(วาระฯที่ 2.1) 

รับรอง  10  เสียง    

ไมรับรอง – เสียง 

ไมแสดงความเห็น – เสียง 

นายเดโช บุญรอด 
ประธานสภาฯ 

เปนอันวาสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

ตําบลเพชรพะงัน สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 5  ดวยคะแนนเสียง 10 

เสียง เปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม 

นายเดโช บุญรอด 

ประธานสภาฯ 

กอนจะที่ดํา เนินการตามระ เบียบวาระที่ไดสง ใหสมาชิกสภา เทศบาลแลวนั้ น  

นายกเทศมนตรี ไดขอหารือการเลื่อนญัตติเร่ืองขอความเห็นสภาเทศบาลตําบลเพชร   

พะงันใหการไฟฟาสวนภูมิภาค ใชที่ดินท่ีมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.)บริเวณ

อาวหินงาม แหลมยายชี หมูที่ 7 ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร

ธานี ขึ้นมาพิจารณากอน  เชิญทานนายกฯ เสนอ 
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นายพิทยา อินทรคง 
นายกเทศมนตรีฯ 

ดวยในวันนี้ ประธานสภาฯ ไดเชิญทานนายอําเภอ ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา

ยอยเกาะพะงัน เจาพนักงานที่ดินฯ ผูใหญบานหมูที่ 7 ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของการขอใชที่ดิน  
ที่มีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.)บริเวณอาวหินงาม แหลมยายชี หมูที่ 7 ตําบล

เกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธาน ีจึงขอเสนอญัตติดวยวาจา เรื่องขอ 

 ใหสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงันพิจารณาญัตติ เรื่องขอความเห็นสภาเทศบาลตําบล

เพชรพะงันใหการไฟฟาสวนภูมิภาค ใชที่ดินที่มีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.)

บริเวณอาวหินงาม แหลมยายชี หมูที่ 7 ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัด   

สุราษฎรธาน ีเปนลําดับแรก ใหพิจารณาเปนเรื่องดวน (เรื่องแรก) 

นายเดโช บุญรอด 

ประธานสภาฯ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 

แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  ขอ 38 วรรคหก การบรรจุญัตติที่เสนอดวย

วาจาตามวรรคหา ใหประธานในท่ีประชุมบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมในคราว

นั้น การเสนอญัตติของผูบริหารทองถ่ิน ไมตองมีผูรับรอง ตามระเบียบ ขอ 38   

 ดังนั้นจึงขอบรรจุญัตตฯิ เร่ืองขอใหสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน พิจารณาญัตติฯ 

เร่ืองขอความเห็นสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงันใหการไฟฟาสวนภูมิภาค ใชที่ดินที่มี

หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.)บริเวณอาวหินงาม แหลมยายชี หมูที่ 7 ตําบล

เกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี เปนลําดับแรก 

 3.1 ญัตตินายกเทศมนตรีตําบลเพชรพะงัน เรื่องขอใหสภาเทศบาลตําบลเพชร   

พะงัน พิจารณาญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขอความเห็นสภาเทศบาลตําบลเพชร

พะงันใหการไฟฟาสวนภูมิภาค ใชท่ีดินที่มีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.)

บริเวณอาวหินงาม แหลมยายชี หมู ท่ี 7 ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงั น 

จังหวัดสุราษฎรธานี เปนลําดับแรก 

นายเดโช บุญรอด 

ประธานสภาฯ 

เชิญทานนายกฯเสนอญัตติและชี้แจงรายละเอียด เพื่อใหสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณา 

ใหความเห็นตอไป 

นายพิทยา อินทรคง 
นายกเทศมนตรีฯ 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมขอเสนอญัตตินายกเทศมนตรี

ตําบลเพชรพะงัน เรื่องขอใหสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน พิจารณาญัตติฯ เรื่องขอ

ความเห็นสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงันใหการไฟฟาสวนภูมิภาค ใชที่ดินที่มีหนังสือ

สําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.)บริเวณอาวหินงาม แหลมยายชี หมูที่ 7 ตําบลเกาะพะงัน 

อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี เปนลําดับแรก  
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นายพิทยา อินทรคง 
นายกเทศมนตรีฯ 

(ตอ) 

หลักการ 

     ขอใหสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน ใหความเห็นชอบ ในการพิจารณาญัตติฯ เรื่อง

ขอความเห็นสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงันใหการไฟฟาสวนภูมิภาค ใชที่ดินที่มีหนังสือ

สําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.)บริเวณอาวหินงาม แหลมยายชี หมูที่ 7 ตําบลเกาะพะงัน 

อําเภอเกาะพะงัน จั งหวัดสุราษฎรธานี เปนลําดับแรก เพื่อ ใหผูเกี่ยวของไดตอ บ         

ขอซักถามในประเด็นที่สงสัย 

 เหตุผล 

     เนื่องจากในวันนี้ประธานสภาเทศบาล ไดเชิญทานนายอําเภอเกาะพะงัน ผูจัดการ

การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอยเกาะพะงัน และผูเก่ียวของเขามาใหความเห็นหรือชี้แจง

เหตุผล จึงขอใหสภาเทศบาลมีมติใหพิจารณาญัตติเร่ืองขอความเห็นสภาเทศบาลตําบล

เพชรพะงันใหการไฟฟาสวนภูมิภาค ใชที่ดินที่มีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง(นสล.)

บริเวณอาวหินงาม แหลมยายชี หมูที่ 7 ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัด      

สุราษฎรธานี  จึงขอมติจากสภาเทศบาล ใหพิจารณาญัตติ  ฯ เรื่อง ขอความเห็นสภา

เทศบาลตําบลเพชรพะงันใหการไฟฟาสวนภูมิภาค ใชที่ดินที่มีหนังสือสําคัญสําหรับ      

ที่หลวง (นสล.)บริเวณอาวหินงาม แหลมยายชี หมูที่ 7 ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะ   

พะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี มาเปนลําดับแรก 

นายเดโช บุญรอด 

ประธานสภาฯ 

ทานนายกเทศมนตรีฯ ไดชี้แจงญัตติเก่ียวกับการขอความเห็นชอบในการพิจารณาญัตติฯ

เร่ือง ขอความเห็นสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงันใหการไฟฟาสวนภูมิภาค ใชที่ดินที่มี

หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.)บริเวณอาวหินงาม แหลมยายชี หมูที่ 7 ตําบลเกาะ

พะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี  มาพิจารณาเปนลําดับแรก มีสมาชิกสภา

เทศบาลทานใดจะอภิปรายหรือไม  ถาไมมี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม 
(วาระฯที่ 3.1) 

สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหพิจารณาญัตติ ฯ เรื่อง ขอความเห็นสภาเทศบาล

ตําบลเพชรพะงันใหการไฟฟาสวนภูมิภาค ใชที่ดินท่ีมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.)

บริเวณอาวหินงาม แหลมยายชี หมูที่ 7 ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัด     

สุราษฎรธานี มาพิจารณาเปนลําดับแรก 

เห็นชอบ   10  เสียง 
 สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบให พิจารณาญัตติ  ฯ เรื่อง ขอความเห็นสภา

เทศบาลตําบลเพชรพะงันใหการไฟฟาสวนภูมิภาค ใชที่ดินที่มีหนังสือสําคัญสําหรับที่

หลวง(นสล.)บริเวณอาวหินงาม แหลมยายชี หมูที่ 7 ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน 
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 จังหวัดสุราษฎรธานี มาพิจารณาเปนลําดับแรก 

ไมเห็นชอบ   -  เสียง 

 งดออกเสียง – เสียง 

นายเดโช บุญรอด 
ประธานสภาฯ 

เปนอันวาสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน เห็นชอบใหพิจารณาญัตติ  ฯ เรื่อง ขอความเห็น

สภาเทศบาลตําบลเพชรพะงันใหการไฟฟาสวนภูมิภาค ใชที่ดินท่ีมีหนังสือสําคัญสําหรับที่

หลวง (นสล.)บริเวณอาวหินงาม แหลมยายชี หมูที่ 7 ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน 

จังหวัดสุราษฎรธานี มาพิจารณาเปนลําดับแรก 

จํานวน 10 เสียง เปนเอกฉันท   
  

 3.2 ญัตตินายกเทศมนตรีตําบลเพชรพะงัน เรื่อง ขอความเห็นสภาเทศบาลตําบล

เพชรพะงันใหการไฟฟาสวนภูมิภาค ใชท่ีดินท่ีมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.)

บริเวณอาวหินงาม แหลมยายชี หมูท่ี 7 ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัด  

สุราษฎรธานี 

นายเดโช บุญรอด 

ประธานสภาฯ 

ตอไปเปนเรื่องเสนอใหม ในญัตติที่ 3.2 ขอใหทานนายกเทศมนตรีฯ ได เสนอญัตติตอที่

ประชุมสภาเทศบาล เพื่อใหสมาชิกสภาเทศบาลไดพิจารณา   

นายพิทยา อินทรคง 
นายกเทศมนตรีฯ 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอญัตตินายกเทศมนตรีตําบลเพชร

พะงันเรื่อง ขอความเห็นสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงันใหการไฟฟาสวนภูมิภาค ใชที่ดินที่

มีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.)บริเวณอาวหินงาม แหลมยายชี หมูที่ 7 ตําบลเกาะ

พะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธาน ี

หลักการ 
     ขอความเห็นสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน พิจารณาใหการไฟฟาสวนภูมิภาคใชที่ดิน

ที่มีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.)บริเวณอาวหินงาม แหลมยายชี หมูที่ 7 ตําบล

เกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎรธานี ในการกอสรางจุดลงสายเคเบิลใตน้ํา 

(เกาะพะงัน) ตามโครงการกอสรางสายเคเบิลใตน้ําไปยังเกาะเตาจังหวัด  สุราษฎรธาน ี

 เหตุผล 
      ดวยการไฟฟาสวนภูมิภาค ไดมีหนังสือขอใชที่ดินที่มีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 

(นสล.) ในการกอสรางจุดลงสายเคเบิลใตน้ํา(เกาะพะงัน) ตามโครงการกอสรางสายเคเบิล

ใตน้ําไปยังเกาะเตาจังหวัดสุราษฎรธานี บริเวณอาวหินงาม แหลมยายชี หมูที่ 7 ตําบล

เกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี เน้ือที่ประมาณ 5 ไร โดยย่ืนตออําเภอ 
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นายพิทยา อินทรคง 
นายกเทศมนตรีฯ 

(ตอ) 

เกาะพะงัน ตามหนังสือการไฟฟาสวนภูมิภาค ที่ มท 5303.3/52284  ลงวันที่ 15 

กันยายน  2560 ซึ่งอําเภอเกาะพะงัน  ไดมีหนังสือถึงนายกเทศมนตรีตําบลเพชรพะงัน 

เพื่อขอใหนัดการประชุมสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบการใชที่ดินดังกลาว ตามหนังสือ

อําเภอเกาะพะงัน ที่ สฎ 1618/1732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เรื่องการขอ

อนุญาตใชท่ีดินที่มีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.) ในการกอสรางจัดลงสายเคเบิลใต

น้ํา(เกาะพะงัน) ตามโครงการกอสรางสายเคเบิลใตน้ําไปยังเกาะเตาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

       เทศบาลตําบลเพชรพะงัน เปนหนวยงานที่มีหนาที่ดูแลรักษาที่สาธารณะอันเปน

สมบัติของแผนดินรวมกับอําเภอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษา

และคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน 

พ.ศ.2553  ขอ 6 แตไมมีอํานาจในการอนุญาตใหการไฟฟาสวนภูมิภาคใชท่ีดินดังกลาว 

ที่ระบุใน ขอ 7 ของระเบียบดังกลาว ซึ่งระบุวา อําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่นไม

มีอํานาจใชหรือยินยอมใหบุคคลอื่น ใชที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับ

พลเมืองใชรวมกัน เวนแตไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดและปฏิบัติตาม

ประมวลกฎหมายที่ดิน  กฎหมายอื่นท่ีเก่ียวของและระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  

อย างไรก็ตามการขอ ใชที่ดิ นขอ งรั ฐ ขอ งทบวงการ เมื องจะต องปฏิบัติระ เบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและการ

จัดหาประโยชนในท่ีดินของรัฐตามประมวลกฏหมายท่ีดิน พ.ศ.2550 ซึ่งไดกําหนดแนว

ทางการดําเนินการเอาไว แทนระเบียบและหนังสือสั่งการฉบับเดิมที่ไดซักซอมให

หนวยงานราชการถือปฏิบัติ 

      ดังนั้น เพื่อใหการขอใชที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ที่มีหนังสือสําคัญ

สําหรับท่ีหลวง (นสล.) บริเวณอาวหินงามแหลมยายชี หมูที่ 7 ตําบลเกาะพะงัน อําเภอ

เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวนประมาณ  5 ไร ของการไฟฟาสวนภูมิภาค ตาม

โครงการกอสรางสายเคเบิลใตน้ําไปยังเกาะเตาจังหวัดสุราษฎรธานี เปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและการ

จัดหาประโยชนในท่ีดินของรัฐตามประมวลกฏหมายท่ีดิน พ.ศ.2550 ขอ 12(3)ซึ่งระบุ

วา ใหผูขอประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อขอความเห็นจากที่ประชุมสภาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และจัดใหราษฎรผูเคยใชประโยชนแสดงความคิดเห็น   
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       เพื่อประโยชนแหงเทศบาล และประโยชนของราษฎรผูใชประโยชนในที่ดิน

สาธารณะแปลงดังกลาว นายกเทศมนตรีตําบลเพชรพะงัน จึงใครขอใหสภาเทศบาล

ตําบลเพชรพะงัน ไดพิจารณาอยางรอบคอบ และมีมติ ในการพิจารณาใหความเห็น

เก่ียวกับการขอใชประโยชนในที่ดินที่มีหนังสือสําคัญสําหรับ ที่หลวง (นสล.) แปลง

ดังกลาว ตามระเบียบตอไป  

 (ลงชื่อ) นายพิทยา  อินทรคง   นายกเทศมนตรีตําบลเพชรพะงัน 

นายเดโช บุญรอด 

ประธานสภาฯ 

สมาชิกสภาเทศบาล ทานใด มีขอสงสัย เชิญอภิปราย   

นายมาโนช เมืองทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานสภาเทศบาล กระผมนายมาโนช  เมืองทอง สมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลเพชรพะงัน มีประเด็นท่ีสงสัย เพื่อใหผูเก่ียวของไดอธิบาย เพื่อใหสภาเทศบาลได

ใชดุลยพินิจประกอบการตัดสินใจ ดังนี้ 

ประเด็นท่ี  1   กรณีจํานวนเนื้อที่ ท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคขอใช มีจํานวน ที่มากกวา 

ในการขอ ความเห็นจากประชาชน ในการประชุมประชาคม เมื่อตนปที่ผานมา         

ซึ่งผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาค สาขายอยเกาะพะงัน ไปรวมประชาคม และขอใช

พื้นท่ีศาลตา-ยาย บริเวณริมทะเลตลาดเกาบานโฉลกหลํา ซึ่งมี เนื้อที่ประมาณ 20 

ตารางวา และไดแจงประชาชนวา ในการดําเนินการขอใชนั้น ขอใชพื้นที่เล็กนอย เพื่อ

ฝงสายเคเบิลไฟฟา ไปยังเกาะเตาเทานั้น ไมไดมีอาคาอื่นใด และในคราวนั้นชาวบาน   

ก็มีมติใหใชท่ีสาธารณะบริเวณอาวหินงาม ซึ่งก็เขาใจวา การไฟฟาสวนภูมิภาค ขอใชใน

เน้ือที่เทากับบริเวณศาลตา-ยาย  แตหนังสือการขอใชพื้นท่ีสาธารณะประโยชนบริเวณ

อาวหินงาม แหลมยายชี ของการไฟฟาสวนภูมิภาค มีจํานวนประมาณ 5 ไร  ซึ่งไม

เปนไปตามขอตกลงในการประชาคม  ในประเด็นนี้อยากจะใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 

อธิบายใหชัดเจน  

ประเด็นท่ี 2  กรณีวัตถุประสงคของโครงการ  จากการประชาคม ไมได เคยอธิบายให

ประชาชนรูวาจะสรางอาคาร อธิบายเพียงวา จะใชพื้นท่ีสาธารณะฝงสายเคเบิลไฟฟา

ลงดิน  จากหนังสือการไฟฟาสวนภูมิภาค ที่ขอใชที่สาธารณะ ปรากฏวา จะมีการ

กอสรางอาคารในอนาคต ดวย ในประเด็นนี้อยากจะใหหนวยงานที่เกี่ยวของ อธิบายให

ชัดเจน   

 ประเด็นที่  3  กรณีประชุมประชาคม  ในเมื่อมีการประชุมประชาคมแลว แต

คําอธิบายในการประชุมประชาคม ในประเด็นจํานวนพื้นที่ที่ขอใช ขัดแยงกับการ

อธิบาย ในการประชุมประชาคม เปนไปไดหรือไม ที่การไฟฟาสวนภูมิภาค จะตองมา 
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นายมาโนช เมืองทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

(ตอ) 

จัดประชุมประชาคม สรางความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่อีกครั้ง  เพื่อใหเกิด

ความชัดเจนและเขาใจกัน ทุกฝาย 

ประเด็นท่ี 4  กรณีรายละเอียดท่ีนําเสนอตอสภาเทศบาล ไมครบถวนสมบูรณ 

เก่ียวกับผังการใชประโยชนท่ีดิน ซึ่งไมเปนไปตามเจตนารมณของประชาชน ขอให

การไฟฟาสวนภูมิภาค นําเรื่องกลับไปทบทวนใหม เพื่อใหสภาเทศบาล สามารถใช

ดุลยพินิจ และพิจารณาใหความเห็นอยางถูกตองได เพื่อประโยชนของราชการ และ

ประโยชนของประชาชน 

นายเดโช บุญรอด 
ประธานสภาฯ 

เชิญทานผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอยเกาะพะงัน ไดชี้แจง ในฐานะ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

นายณัฐพล อุมสกุล 
ผูจัดการการไฟฟาฯ 

เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กระผมเปนตัวแทนในฐานะ

หนวยงานที่เกี่ยวของ ขอเรียนโดยสรุปดังน้ี การไฟฟาสาขาเกาะพะงัน ก็เปนหนวย

ปฏิบัติเปนปลายน้ํา รายละเอียดและผังการใชที่ดินน้ัน กระผมก็เพิ่งจะไดรับเมื่อ เวลา

ประมาณแปดนาฬิกาของวันนี้ทางไลน จากสํานักงานใหญ และก็ไดสงใหพิมพ

เอกสารดังกลาวมาใหทานนายกฯ ขอใหเจาหนาที่ไดใหสมาชิกสภาเทศบาล ไดดูดวย

ครับ ซึ่งทั้งหมดนั้นการไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ เปนผูดําเนินการทั้งหมด

กระผมยอมรับวาเอกสารไมครบถวนสมบูรณตามที่ทานสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย  

ประเด็นที่ 1 เก่ียวกับสิทธิการขอใชพื้นที่ ในประเด็นนี้กระผมไมไดมาเพื่อใหสภา

เทศบาลมีมติใหใชพื้นท่ีหรือไม เพราะติดขัดกฎหมาย เพียงแตตองการใหเห็นชอบ

โครงการเทานั้น  ประเด็นที่ 2 การดําเนินโครงการนั้นมีอยู 2 สวน 1) คือการ

กอสรางสายเคเบิลใตน้ําไปเกาะเตา 2) ในอนาคตนั้นจะดําเนินการครบวงจร 

เน่ืองจากการใชไฟฟาที่เกาะเตามีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น สําหรับการใชพื้นที่ 2 ไร     

สวนในพื้นท่ี 3 ไร นั้นเราจะดําเนินการเพื่อชุมชนในการกอสรางศูนยเรียนรู สถานที่

ออกกําลังกาย ศูนยบริการประชาชน และเราก็ตองทําตามที่ไดประชาคมที่บาน

โฉลกหลํา เรารับทุกขอเสนอที่เปนไปได  ซึ่งการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน 

นั้นเปนเพียงปลายน้ํา เทานั้น สวนผลกระทบนั้นทุกโครงการยอมมี แตสําหรับ

โครงการนี้ผลกระทบนอยมาก การไฟฟาฯ จะเปดหนาดินเพียงเล็กนอยเพื่อวางสาย

เคเบิลไฟฟาเทานั้น ในอนาคตยอมเปนผลดีตอชาวเกาะพะงัน และโดยเฉพาะเกาะ

เตา ซึ่งสําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นท่ีนั้น ในเรื่องของการขอใชไฟฟาสําหรับ

ประชาชนที่มีรายไดนอยเราจะลงทุนให ครัวเรือนละ 5 หมื่นบาท เฉพาะบานที่อยู

อาศัยเทานั้น ไมใชท่ีดินจัดสรร บานเชา ก็ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลไดประชาสัมพันธ  
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นายณัฐพล อุมสกุล 
ผูจัดการการไฟฟาฯ 

(ตอ) 

และสํารวจพื้นท่ีวาบานไหนไมมีไฟฟาใช ก็ประสานมายังการไฟฟาฯเกาะพะงันได   

ขอเรียนใหท่ีประชุมไดสบายใจ เราจะดําเนินการตามที่รับเรื่องไวจากประชาคม 

สําหรับในประเด็นการที่จะใหการไฟฟาสวนภูมิภาคมาทําความเขาใจกับประชาชน

เก่ียวกับการใชพื้นท่ี กระผมจะรับไปประสานใหการไฟฟาสวนภูมิภาคสํานักงานใหญ 

ไดสงเจาหนาที่มาทําความเขาใจตอประชาชน ซึ่งโครงการนี้จะเปนประโยชนตอชาว

เกาะพะงัน เกาะเตาและการทองเท่ียวของประเทศ จึงขอใหทุกทาน  ไดพิจารณา

อยางรอบคอบ ขอนําเรียนไวเพียงเทาน้ี 

นายวิทยา เดี่ยวอาชากุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ กระผม นายวิทยา เดี่ยวอาชากุล สมาชิกสภา

เทศบาล ขอเรียนวาเน่ืองจากการขอใชที่ดินสาธารณะหรือที่ดิน นสล.ยังไมปรากฏวา

มีหนวยงานของรัฐขอใชที่ดิน ในพื้นท่ีเทศบาลตําบลเพชรพะงันมากอน การพิจารณา

ของสภาเทศบาล จะมีอํานาจใหความเห็นเก่ียวกับการอนุญาตใหหนวยงานของรัฐนั้น

ใชที่ดินของรัฐประเภทพลเมืองใชรวมกัน ไดอยางถูกตองตามกฏหมาย หรือไมนั้น 

จําเปนท่ีสภาเทศบาลจะตองไดรับทราบขอกฎหมายตางๆ เก่ียวกับการใชที่ดินของรัฐ 

และแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม ประกอบการพิจารณา จึงอยากจะใหทานเลขานุการสภา

เทศบาล ไดชี้แจงขอกฎหมายตางๆ ใหสภาเทศบาล ไดรับทราบ ประกอบการ

พิจารณา ซึ่งตามผังการใชที่ดิน นั้น ยังไมไดรับการอธิบายที่ชัดเจน ประชาคมเรายัง

ไมทราบเลยเก่ียวกับผังการใชที่ดิน จึงอยากใหการไฟฟานําไปพิจารณาจัดทํามาใหม

รวมท้ังแสดงใหเห็นถึงจุดดีจุดดอยหรือไมอยางไรน้ัน ผูใดเห็นดวยไมเห็นดวย ก็จะได

พิจารณาโดยละเอียด ซึ่งก็ไมไดปดกั้นการดําเนินโครงการไปเกาะเตาของการไฟฟา 

ทั้งนี้เพื่อความเขาใจท่ีตรงกัน ขอบคุณครับ 

นายเดโช บุญรอด 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการใชที่ดิน

ของรัฐ เพื่อใหสมาชิกสภาเทศบาล ไดรับทราบและประกอบการใชดุลยพินิจ ขอเชิญ 

พันจาเอกชัชวาล ฯ 
เลขานุการสภาฯ 

เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหารเทศบาล ทาน

นายอําเภอ ทานผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอยเกาะพะงัน และผูเขารวม

ประชุมสภา เทศบาลที่ เคารพทุกทาน กระผมพันจาเอ กชัชวาล  อาจบันดิ ษ  

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน ขอเรียนใหทราบเกี่ยวกับกฎหมายที่

เก่ียวของและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการขอใชที่ดินของรัฐตามประมวลกฏหมายที่ดินของ

ทบวงการเมือง ดังนี้ 
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พันจาเอกชัชวาล ฯ 
เลขานุการสภาฯ 

(ตอ) 

ในปจจุบัน ไดมีการแกไขกฎหมายที่ดิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับ     

การใชที่ดินของรัฐ การดูแลรักษาที่สาธารณะ หลายฉบับ โดยยกเลิกระเบียบเดิม     

และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หลายฉบับ เชนกัน กระผมขอนําเรียนสรุป

กฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ใชประกอบการพิจารณาการขอใชที่ดิน   

ของรัฐและหรือการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนอันเปนสมบัติของแผนดิน ดังน้ี 

 1)  ประมวลกฎหมายที่ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2521  ใหคํานิยามคําวา ทบวงการเมือง  

ขึ้นมาใหม หมายความวา หนวยงานราชการท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคลของราชการ

สวนกลาง ราชการสวนภูมิภาคหรือราชการสวนทองถิ่น 

  (กฎหมายเดิม ไมไดใหคํานิยามไว) และไดมีหนังสือสั่งการตางๆออกมารองรับการ   

ขอใชที่ดินของรัฐ โดยในขณะนั้นใหรัฐวิสาหกิจที่ประสงคจะขอใชที่ดินของรัฐ นั้นให

หน วยงานขอ งรัฐ ที่ รั ฐวิสาหกิจนั้นสั งกัด เปนผู ขอใช  ซึ่งปรากฏตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีอนุญาตใหทบวงการเมืองใชที่ดินของรัฐ

เพื่อประโยชนในราชการตามประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ.2541 ขอ 6 

 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้น

ทะเบียนและการจัดหาผลประโยชนในที่ดินขอ งรัฐต ามประมวลกฎหมายที่ดิ น       

พ.ศ. 2550 ซึ่งไดยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

อนุญาตใหทบวงการเมืองใชท่ีดินของรัฐเพื่อประโยชนในราชการตามประมวลกฏหมาย

ที่ดิน พ.ศ.2541  และหลักเกณฑแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชที่ดินของรัฐและที่ดิน

อันเปนท่ีสาธารณสมบัติของแผนดิน อีกหลายฉบับ  โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน   

ในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2550 ไดบัญญัติคํานิยาม ทบวง

การเมือง หมายถึง หนวยงานราชการท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคลของราชการสวนกลาง 

ราชการสวนภูมิภาคหรือราชการสวนทองถิ่น 

 3) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2556    

ใหยกเลิกในบทคํานิยามคําวา ทบวงการเมือง ในมาตรา 1 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2521 ใหคํานิยามคําวา ทบวงการเมือง แทน คํานิยามเดิมให ทบวง

การเมือง หมายความวา  (1) สวนราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือ

ราชการสวนทองถิ่น  (2) หนวยงานอื่นของรัฐท่ีไมใชรัฐวิสาหกิจ 
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พันจาเอกชัชวาล ฯ 
เลขานุการสภาฯ 

(ตอ) 

จะเห็นได วา พระราชบัญญัติ แกไขเพิ่ มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 13)       

พ.ศ.2556 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการถอนสภาพ 

การจัดขึ้นทะเบียน และการจัดหาผลประโยชนในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมาย

ที่ดิน พ.ศ.2550  ใหบทนิยาม คําวา ทบวงการเมือง ในทํานองเดียวกัน หมายถึง 

ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาคหรือราชการสวนทองถิ่น และไมมีบทบัญญัติ ให

หมายถึงรัฐวิสาหกิจ เมื่อพิเคราะหแลวจึงนาเชื่อไดวา หนวยงานที่สามารถขอใชที่ดิน

ของรัฐตามประมวลกฏหมายที่ดิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ขางตน นั้น 

หมายถึง หนวยงานราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคลของราชการสวนกลาง ราชการสวน

ภูมิภาคหรือราชการสวนทองถ่ิน ไมไดหมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจ  ดังนั้น การไฟฟา

สวนภูมิภาค ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย จะสามารถขอใชที่ดินของรัฐ

ที่มีหนังสือสําคัญ (นสล.) บริเวณอาวหินงาม แหลมยายชี หมูที่ 7 ตําบลเกาะพะงัน 

เพื่อกอสรางสายเคเบิลไปยังเกาะเตา ไดหรือไมนั้น จึงใครขอใหสภาเทศบาลตําบลเพชร 

พะงันไดพิจารณาอยางครบถวน หรือหากไมอาจใชดุลยพินิจไดจะดวยขอกฎหมาย หรือ 

 เอกสารประกอบการพิจารณาไมครบถวน ก็ควรนําเสนอใหการไฟฟาสวนภูมิภาค      

นําเรื่องขอใชที่ดินดังกลาวกลับไปทบทวนใหม หากจะเสนอเรื่องใหสภาเทศบาลตําบล

เพชรพะงัน พิจารณาใหความเห็นใหมอีกครั้ง ควรมีหนังสือแจงการมีสิทธิการขอใชที่ดิน

ของรัฐตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ซึ่งพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

ที่ดิน (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2556 ที่ไดบัญญัติคํานิยาม ทบวงการเมืองเอาไวแลววาไม

รวมถึงรัฐวิสาหกิจ  และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของอันแสดงรายละเอียดการใชที่ดิน       

ซึ่งตองสอดคลองกับการชี้แจงตอที่ประชุมประชาคม ในคราวแรก ดังนั้นถาสภา

เทศบาล ไดพิจารณารวมกันแลว เห็นพองกับการวิเคราะหขอกฎหมายขางตน จึงใคร

ขอใหสภาเทศบาล มีมติ ใหการไฟฟาสวนภูมิภาค นําเรื่องกลับไปทบทวนใหมเกี่ยวกับ

วิธีการขอใชที่ดินตอไป หรือจะพิจารณาใหการไฟฟาใชที่ดิน ดังกลาว ก็อยูในดุลยพินิจ

ของสภาเทศบาล จะพิจารณารวมกัน    

นายเดโช บุญรอด 
ประธานสภาฯ 

ทานเลขานุการสภาเทศบาล ก็ไดชี้แจงขอกฎหมายเกี่ยวกับการขอใชที่ดินของรัฐแลว  

มีทานใดสงสัยอีกหรือไม  
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นายพิทยา อินทรคง 
นายกเทศมนตรีฯ 

เรียนประธานสภาเทศบาล ในกรณีขอใชท่ีดินนัน้ ทานเลขานุการสภาเทศบาล ทานก็มี

ความกังวลใจ หนักใจ เนื่องจากคํานิยาม ทบวงการเมือง ที่กฎหมายไดบัญญัติ ไว และ

เมื่อไดรับทราบขอกฎหมายแลว และสมาชิกสภาเทศบาล ยังมีความกังวลในขอ

กฎหมาย หรืออํานาจในการพิจารณาลงมติใหความเห็นเกี่ยวกับการใหการไฟฟาสวน

ภูมิภาค ใชที่ดินท่ีมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.)บริเวณอาวหินงาม แหลมยายชี 

หมูท่ี 7 ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี อาจจะแยงตอ

บทบัญญัติของพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 13)    

พ.ศ.2556 ที่ไดบัญญัติคํานิยาม ทบวงการเมืองเอาไวแลววาไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจ  

กระผมจึงขอเสนอถอนญัตติ ดังกลาว และจะทําหนังสือหารือไปยังผูกํากับดูแล เรื่อง

การขอใชที่ดินของรัฐที่มีหนังสือสําคัญ (นสล.) หรือที่สาธารณะประโยชนที่พลเมืองใช

รวมกันของทบวงการเมืองและรัฐวิสาหกิจเพื่อใหไดขอยุติ 

นายเดโช บุญรอด 
ประธานสภาฯ 

เมื่อทานนายกฯ ไดเสนอขอถอนญัตติ เรื่องขอความเห็นสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน

ใหการไฟฟาสวนภูมิภาค ใชที่ดินท่ีมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.)บริเวณอาวหิน

งาม แหลมยายชี หมูที่ 7 ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 

แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ขอ 55  บัญญัติวา “การถอนญัตติหรือคําแปร

ญัตติหรือการแกไขขอความในญัตติรางขอบัญญัติซึ่งเปนเหตุใหเปลี่ยนหลักการของราง

ขอบัญญัติการขอถอนชื่อจากการเปนผูรับรองหรือจากการเปนผูรวมกันเสนอญัตติจะ

กระทําเมื่อใดก็ไดเวนแตญัตตินั้นไดจัดเขาระเบียบวาระแลวตองไดรับคํายินยอมจากที่

ประชุมสภาทองถ่ินหรือคําแปรญัตติ ในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติตองไดรับความ

ยินยอมจากที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ”   

ดังนั้น จึงขอมติสภาเทศบาลยินยอมใหนายกเทศมนตรีถอนญัตติเรื่องขอความเห็นสภา
เทศบาลตําบลเพชรพะงันใหการไฟฟาสวนภูมิภาค ใชที่ดินที่มีหนังสือสําคัญสําหรับที่
หลวง (นสล.)บริเวณอาวหินงาม แหลมยายชี หมูที่ 7 ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะ  
พะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี ตามระเบียบฯ ขอ 55      

มติที่ประชุม 
(วาระฯท่ี 3.2)  

ถอนญัตติฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลทานใดยินยอมใหนายกเทศมนตรีฯ ถอนญัตติเรื่องขอความเห็น

สภาเทศบาลตําบลเพชรพะงันใหการไฟฟาสวนภูมิภาค ใชที่ดินท่ีมีหนังสือสําคัญสําหรับ

ที่หลวง (นสล.)บริเวณอาวหินงาม แหลมยายชี หมูที่ 7 ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะ

พะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี ตามระเบียบฯ ขอ 55  

ยินยอมใหถอนญัตติ  จํานวน   10  เสียง 
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 สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมยินยอมใหนายกเทศมนตรีฯ ถอนญัตติเรื่องขอความเห็น

สภาเทศบาลตําบลเพชรพะงันใหการไฟฟาสวนภูมิภาค ใชที่ดินท่ีมีหนังสือสําคัญสําหรับ

ที่หลวง (นสล.)บริเวณอาวหินงาม แหลมยายชี หมูที่ 7 ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะ

พะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี ตามระเบียบฯ ขอ 55  

ไมยินยอมใหถอนญัตติ  จํานวน   -  เสียง 

งดออกเสียง  จํานวน – เสียง 

นายเดโช บุญรอด 
ประธานสภาฯ 

เปนอันวาสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน ยินยอมใหนายกเทศมนตรี ฯ ถอนญัตติเรื่อง

ขอความเห็นสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงันใหการไฟฟาสวนภูมิภาค ใชที่ดินท่ีมีหนังสือ

สําคัญสําหรับท่ีหลวง (นสล.)บริเวณอาวหินงาม แหลมยายชี หมูที่ 7 ตําบลเกาะพะงัน 

อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี  จํานวน 10 เสียง เปนเอกฉันท เน่ืองจากการ

ขอใชที่ดินดังกลาวมีประเด็นขอสงสัยทางบทบัญญัติของประมวลกฎหมายที่ดิน  

  เชิญทานนายกเทศมนตรีฯ ไดแสดงความคิดเห็น หรือจะเสนอญัตติอื่นๆที่เก่ียวของกับ

การดําเนินโครงการกอสรางสายเคเบิลใตน้ําไปยังเกาะเตาจังหวัดสุราษฎรธานี ของการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค ขอเชิญ 

นายพิทยา อินทรคง 
นายกเทศมนตรีฯ 

ในเมื่อการพิจารณาใหการไฟฟาสวนภูมิภาคใชท่ีดินของรัฐที่มีหนังสือสําคัญ (นสล.) ยัง

ไมมีขอยุติ และมีความสงสัยในประเด็นขอกฎหมาย ซึ่งจะไดทําหนังสือหารือไปยังผู

กํากับดูแล เรื่องการขอใชที่ดินของรัฐที่มีหนังสือสําคัญ (นสล.) หรือที่สาธารณะ

ประโยชนท่ีพลเมืองใชรวมกันของทบวงการเมืองและรัฐวิสาหกิจ กอน และผูจัดการ

การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอยเกาะพะงัน ทานก็ไดขอใหสภาเทศบาล พิจารณาในการ

ใหความเห็นชอบในการดําเนินโครงการดังกลาว  ซึ่งยังไม เกี่ยวของกับการขอใชพื้นที่ 

นสล. แตอยางใด เพื่อใหการดําเนินโครงการยังเดินตอไป และผมเชื่อวาโครงการ

ดังกลาวเปนประโยชนตอชาวเกาะพะงัน เกาะเตา และการทองเที่ยวของประเทศไทย 

จึงขอนําเสนอญัตติที่เกี่ยวเนื่องกัน ตามที่ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอยเกาะ

พะงันเสนอ ซึ่งเก่ียวของกับญัตติเร่ืองขอความเห็นสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงันใหการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค ใชที่ดินท่ีมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.)บริเวณอาวหินงาม 

แหลมยายชี หมูที่ 7 ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี ที่ไดขอ

ถอนไปแลวน้ัน เน่ืองจากกระผมเห็นวาเปนเรื่องดวนที่เกี่ยวของกัน จึงขอเสนอญัตติ

ดวยวาจา เปน ญัตตินายกเทศมนตรีตําบลเพชรพะงันเรื่องขอความเห็นชอบใหการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคดําเนินโครงการกอสรางจัดลงสายเคเบิลใตน้ํา (เกาะพะงัน) - 
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นายพิทยา อินทรคง 
นายกเทศมนตรีฯ 

(ตอ) 

ตามโครงการกอสรางสายเคเบิลใตน้ําไปยังเกาะเตาจังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อใหสภา

เทศบาล ไดมีมติโดยหลักการ วาพวกเราชาวเพชรพะงัน ก็มีความเห็นรวมกันวาโครงการ

ดังกลาวมีความสําคัญและไมขัดของ แตในประเด็นการขอใชที่ดินของรัฐ (นสล.) เปน

ประเด็นทางกฎหมาย ซ่ึงตองไดขอยุติกอน จึงจะไดพิจารณากันใหม  จึงเรียนมาเพื่อให

ทานได พิจารณา  สําหรับประ เด็นค วามตอ งการ  ที่จะ ใหกา รไฟฟ าสวนภูมิภาค 

ดําเนินการ ก็เสนอในคราวนี้ เพื่อจะไดทําหนังสือถึงการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาเกาะพะ

งัน พิจารณานําเสนอตอการไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ ตอไป ขอใหเปนโครงการ

ที่เปนไปได ตามที่ทานผูจัดการการไฟฟาฯ สาขาเกาะพะงัน ไดแจงเอาไว 

นายเดโช บุญรอด 

ประธานสภาฯ 

ทานนายกเทศมนตรีตําบลเพชรพะงัน ได เสนอญัตติดวยวาจา ญัตติฯ เรื่องขอความ

เห็นชอบใหการไฟฟาสวนภูมิภาคดําเนินโครงการกอสรางจัดลงสายเคเบิลใตนํ้า  

(เกาะพะงัน) ตามโครงการกอสรางสายเคเบิลใตนํ้าไปยังเกาะเตาจังหวัดสุราษฎรธานี     

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 

 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  ขอ 38 วรรคหก การบรรจุญัตติที่เสนอดวย

วาจาตามวรรคหา ใหประธานในท่ีประชุมบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมในคราวนั้น  

 การเสนอญัตติของผูบริหารทองถ่ิน ไมตองมีผูรับรอง ตามระเบียบ ขอ 38   

เน่ืองจากญัตติดังกลาว เปนญัตติที่ตอเนื่องกัน สมควรที่จะพิจารณาเปนวาระตอเนื่อง 

ดังนั้นจึงขอบรรจุญัตตินายกเทศมนตรีตําบลเพชรพะงัน เรื่องขอความเห็นชอบใหการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคดําเนินโครงการกอสรางจัดลงสายเคเบิลใตน้ํา(เกาะพะงัน) ตาม

โครงการกอสรางสายเคเบิลใตน้ําไปยังเกาะเตาจังหวัดสุราษฎรธานี   

 3.3 ญัตตินายกเทศมนตรีตําบลเพชรพะงัน เรื่อง ขอความเห็นชอบสภาเทศบาลให

การไฟฟาสวนภูมิภาคดําเนินโครงการกอสรางจัดลงสายเคเบิลใตนํ้า(เกาะพะงัน) 

ตามโครงการกอสรางสายเคเบิลใตนํ้าไปยังเกาะเตาจังหวัดสุราษฎรธานี  (เห็นชอบ

เปนหลักการ) 

นายเดโช บุญรอด 

ประธานสภาฯ 

ตอไปเปนการพิจารณาญัตติฯ สมาชิกสภาเทศบาลทานใด จะอภิปราย หรือผูจัดการการ

ไฟฟาฯ จะมีเรื่องช้ีแจงใหสมาชิกสภาเทศบาล ทราบประกอบการพิจารณา 

นายณัฐพล อุมสกุล 
ผูจัดการการไฟฟาฯ 

เน่ืองจากการขอใชที่ นสล.บริเวณอาวหินงาม แหลมยายชี หมูที่ 7 ตําบลเกาะพะงัน 

สภาเทศบาล ยังมิไดมีมติ เน่ืองจากติดขัดขอกฎหมาย กระผมจึงอยากจะใหทานสมาชิก

สภาเทศบาล ไดมีมติในหลักการใหการไฟฟาสวนภูมิภาคดําเนินโครงการฯ เพื่อให 
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นายณัฐพล อุมสกุล 
ผูจัดการการไฟฟาฯ 

(ตอ) 

สามารถดําเนินโครงการตอไปไดในหลักการฯ วาสภาเทศบาล ไมไดขัดของ เพียงแตการ

ใชที่ดินน้ัน ยังติดขัดขอกฎหมาย จึงอยากจะใหสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน พิจารณา

เห็นชอบโครงการฯ  สําหรับความตองการในการพัฒนาในพื้นที่นั้น ขอใหสมาชิกสภาฯ 

ไดนําเสนอในประเด็นการพัฒนาที่เปนไปได และใหบันทึกการประชุมไวและแจงใหการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาเกาะพะงันทราบ กระผมจะชวยผลักดัน เพื่อใหชาวเกาะพะงัน 

ไดรับการพัฒนาตามความประสงค ตอไป 

นายเดโช บุญรอด 
ประธานสภาฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลทานใด จะอภิปราย หรือนําเสนอโครงการสําหรับการพัฒนาขอเชิญ 

นายวิทยา เดี่ยวอาชากุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานสภาเทศบาล กระผมนายวิทยา เดี่ยวอาชากุล  สมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลเพชรพะงัน เห็นวาการดําเนินโครงการดังกลาวนาจะเปนประโยชนตอชาวเกาะ 

พะงัน และโดยเฉพาะชาวเกาะเตา ซึ่งเปนการเห็นชอบการดําเนินโครงการฯ ไมได

เก่ียวของกับการขอใชที่ดินของรัฐ (นสล.) ที่ยังติดขัดขอกฎหมาย และยังไมไดขอยุติ นั้น  

 กระผมเห็นชอบดวยโดยหลักการใหการไฟฟาสวนภูมิภาคดําเนินโครงการกอสรางจัด     

ลงสายเคเบิลใตน้ํา(เกาะพะงัน) ตามโครงการกอสรางสายเคเบิลใตน้ําไปยังเกาะเตา

จังหวัดสุราษฎรธานี แตกระผมขอเสนอโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นในพื้นท่ีฯ ดังนี้ 

1.จัดใหมีศูนยการเรียนรู 

2.จัดใหมีลานกีฬาหรือลานออกกําลังกาย 

3.จัดใหมีพระตําหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิพรอมพระรูปหลอขนาดเทาองค

จริง เนื่องจากวาชาวเกาะพะงันสวนใหญเปนชาวประมงอยูกับทะเล มีความศรัทธา และ

เคารพบูชากรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จึงอยากจะใหการไฟฟาสวนภูมิภาค สรางขึ้น 

เพื่อใหประชาชนไดสักการะบูชาเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 

4.จัดใหมีไฟฟาแสงสวางตามถนนในพ้ืนท่ีดําเนินโครงการและใกลเ คียง  โดยไมคิดคา

กระแสไฟฟาจากเทศบาล  และไมเก่ียวของหรือนับรวมสิทธิการใชไฟฟาสาธารณะใน

อัตรารอยละ 10 ของหนวยการใชไฟฟาประเภทบานพักอยูอาศัยรวมกับประเภทกิจการ

ขนาดเล็กทุกราย ที่เทศบาลมีสิทธิไดรับอยูในปจจุบัน 

ในสี่ประเด็นน้ี ก็เปนสิ่งที่นําเสนอในการประชาคม แลว 

นายเดโช บุญรอด 
ประธานสภาฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลทานใด จะอภิปราย หรือนําเสนอโครงการสําหรับการพัฒนา อีก

หรือไม ขอเชิญ  ถาไมมีขอมติที่ประชุม 
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มติที่ประชุม 
(วาระฯที่ 3.3) 

สมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบใหการไฟฟาสวนภูมิภาคดําเนินโครงการกอสรางจัด

ลงสายเคเบิลใตน้ํา(เกาะพะงัน) ตามโครงการกอสรางสายเคเบิลใตน้ําไปยังเกาะเตาจังหวัด

สุราษฎรธานี โปรดยกมือ 

 เห็นชอบ 10 เสียง 
 สมาชิกสภาเทศบาลทานใด ไมเห็นชอบใหการไฟฟาสวนภูมิภาคดําเนินโครงการกอสราง

จัดลงสายเคเบิลใตน้ํา(เกาะพะงัน) ตามโครงการกอสรางสายเคเบิลใตน้ําไปยังเกาะเตา

จังหวัดสุราษฎรธานี โปรดยกมือ 

 ไมเห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง – เสียง 

นายเดโช บุญรอด 
ประธานสภาฯ 

เปนอันวาสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน เห็นชอบใหการไฟฟาสวนภูมิภาคดําเนิ น
โครงการกอสรางจัดลงสายเคเบิลใตน้ํา(เกาะพะงัน) ตามโครงการกอสรางสายเคเบิลใตน้ํา
ไปยังเกาะเตาจังหวัดสุราษฎรธานี  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท จํานวน 10 เสียง 

นายณัฐพล อุมสกุล 
ผูจัดการการไฟฟาฯ 

เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล กระผมขอขอบคุณทุกทานที่ได

ใหความเห็นชอบโครงการฯ สําหรับประเด็นการชี้แจงเก่ียวกับการใชที่ดิน หรือโครงการ

ตางๆที่ชุมชนเสนอเพื่อการพัฒนา นั้นจะไดนําเรียนการไฟฟาสวนภูมิภาคสํานักงานใหญ

ตอไป ขอใหทางเทศบาล แจงเปนหนังสือใหการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน ดวย 

นายเดโช บุญรอด 
ประธานสภาฯ 

ตอไปเปนการประชุมตามวาระของเราตามปกติ ที่ตองพิจารณา ซึ่งเปนวาระที่  3.4 

 3.4 ญัตตินายกเทศมนตรีตําบลเพชรพะงัน  เรื่องขออนุมัติแผนเงินบํารุงสถานี

อนามัยบานโฉลกหลํา อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2561 

นายเดโช บุญรอด 
ประธานสภาฯ 

เชิญทานนายกเทศมนตรีฯ ไดเสนอญัตติ เพื่อใหสมาชิกสภาเทศบาล ไดรับทราบ และ

พิจารณา  ขอเชิญ 

นายพิทยา  อินทรคง 
นายกเทศมนตรี 

เรียนทานประธานสภาเทศบาล กระผมนายพิทยา  อินทรคง นายกเทศมนตรีตําบลเพชร

พะงัน ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแผนเงินบํารุงสถานีอนามัยบานโฉลกหลํา อําเภอ

เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้ 

 หลักการ 

ขอใหสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน  พิจารณาอนุมัติแผนเงินบํารุงสถานีอนามัยบาน
โฉลกหลํา ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561  จํานวนงบประมาณรายจายรวมทั้งสิ้น  
1,177,000.00  บาท  ใหใชเปนแผนเงินบํารุงสถานีอนามัยบานโฉลกหลํา  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2561 
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นายพิทยา  อินทรคง 
นายกเทศมนตรี 

(ตอ) 

เหตุผล 

เพ่ือใชในการดําเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลเพชรพะงัน  และใหเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบํารุงโรงพยาบาลและหนวยบริการสาธารณสุข
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2560  การใชจายเงินบํารุงตาม (5) ใหเสนอ
ผูบริหารทองถิน่ใหความเห็นชอบแลวเสนอใหสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอนุมัติ       
จึงเสนอรางแผนเงินบํารุงสถานีอนามัยบานโฉลกหลํา ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561  
เพ่ือขออนุมัติแผนเงินบํารุงสถานีอนามัยบานโฉลกหลํา ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
ตอสภาเทศบาล และใหใชเปนแผนเงินบํ ารุงสถานีอนามัยบานโฉลกหลํา ประจํา ป
งบประมาณ  พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

 ประมาณการรายจาย ประจําป พ.ศ.2561 
 

รายการ
รายจาย 

รายจายจริง   
ป 2558 

รายจายจริง   
ป 2559 

รายจายจริง   
ป 2560 

ประมาณการ 
ป 2561 

หมาย
เหต ุ

1.คายาและ
เวชภัณฑ 

-             -               -     50,000.00   

 2.คาวัสดุ
ทาง
การแพทย
และวัสดุอื่น 
ใดของสถานี
อนามัย 

5,500.00 17,222.00 13,600.00 160,920.00   

3.คาตอบแทน
ทางการแพทย
และ 
ฝายสนับสนุน
อื่น ๆ 

19,200.00 7,200.00 - 43,200.00  

4.คาบริการ
ทาง
การแพทย
ใหแก 
หนวยบริการ
อื่น 

- - - -  

5.คาครุภัณฑ 
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

- - - 157,000.00  
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นายพิทยา  อินทรคง 

นายกเทศมนตรี 
(ตอ) 

 

รายการ
รายจาย 

รายจายจริง   
ป 2558 

รายจายจริง   
ป 2559 

รายจายจริง   
ป 2560 

ประมาณการ 
ป 2561 

หมาย
เหต ุ

6.คา
ซอมแซม
ครุภัณฑหรือ
สิ่งกอ 
กอสราง 

- - - 30,000.00  

7.คาจาง
ชั่วคราวราย
เดือน คาจาง 
รายวัน หรือ
รายคาบ 

55,200.00 - - 758,880.00  

รวม 79,900.00 24,422.00 13,600.00 1,200,000.00  
      

 ประมาณการรายรับ ประจําป พ.ศ.2561 
 

รายการ
รายรับ 

รายรับจริง   
ป 2558 

รายรับจริง   ป 
2559 

รายรับจริง   ป 
2560 

ประมาณการ 
ป 2561 

หมาย
เหต ุ

1.เงินที่โอนมา
จากเงินทุน
หมุนเวียนคา
รักษาพยาบาล
และเวชภัณฑ 

116,938.64 122,398.59 123,404.68 123,404.68   

2.เงินที่สถานี
อนามัยเรียก
เก็บเปนเงินคา
รักษาพยาบาล 

- 7,220.00 12,370.00 15,000.00  

3.เงินที่สถานี
อนามัยไดรับ
จากเทศบาล
ตําบลเพชรพะ
งัน 

- - - 1,000,000.00  

4.เงินรายได
จากทรัพยสิน 

- - - -  
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นายพิทยา อินทรคง 

นายกเทศมนตรี 
(ตอ) 

 

รายการรายรับ รายรับจริง   
ป 2558 

รายรับจริง   ป 
2559 

รายรับจริง   ป 
2560 

ประมาณการ 
ป 2561 

หมาย
เหต ุ

5.เงินที่ไดรับ
การจัดสรรจาก
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

- - - -  

5.1 เงินรับ
โอนจาก CUP 

- - - -  

5.1.1 เงิน 
OPD รับโอน
จาก CUP  

- - - -  

5.1.2 เงิน 
Fixed Cost 
รับโอนจาก 
CUP 

- - - -  

5.1.3 งบคา
เสื่อม รับโอน
จาก CUP  

- - - -  

5.2 เงินอื่นๆ 
เชน เงินโอน
ตามผลงาน
กองทุนตางๆที่
ไดรับจาก CUP 

65,899.00 22,162.60 656.83 7,500.00   

5.3 เงินโอน
ตามแผนงาน
โครงการ
กองทุน 

- - - -  

6.เงิน ดอกเบี้ย
และ
ผลประโยชน
อื่นใดที่เกิดจาก
เงินบํารุง 

501.14 499.35 499.26 5,000.00  

7.เงินอื่นๆ 
เชนเงินบริจาค
หรือเงินที่มีผู
อุทิศให 

- - - -  

รวม 183,338.78 152,280.54 136,930.77 1,203,404.68  
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นายพิทยา อินทรคง 
นายกเทศมนตรี 

(ตอ) 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรางแผนเงินบํารุงสถานีอนามัยบานโฉลกหลํา  ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. 2561  ที่ไดแจกใหกับสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแพชรพะงันทุกทาน

แลว จึงนําเสนอสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน  ไดพิจารณาอนุมัติรางแผนเงินบํารุง

สถานีอนามัยบานโฉลกหลํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  ใหเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบํารุงโรงพยาบาลและหนวยบริการสาธารณสุขของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2560 

       ลงชื่อ  นายพิทยา  อินทรคง  นายกเทศมนตีตําบลเพชรพะงัน 
สําหรับรายละเอียด เชิญเจาหนาที่กองสาธารณสุขฯ ชี้แจงเพิ่มเติม 

 

นางสาวธิดาทิพย ฯ 
นักวิขาการสาธารณสุขฯ 

สําหรับรายละเอียด จะปรากฏตาม(ราง)แผนเงินบํารุง ซึ่งไดสําเนาแจกใหทุกทาน ไดรับ

ทราบแลว จะประกอบดวย ประมาณการรายรับ  เปนไปตาม ระเบียบ ขอ 4 ซึ่งก็

เปนไปตามที่ทานนายกเทศมนตรีได เสนอในญัตติแลว และประมาณการรายจาย      

จะเปนไปตามระเบียบ ขอ 6 ของ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบํารุง

โรงพยาบาลและหนวยบริการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2560  

โดยไดอธิบายขอบขายการใชจายเงินบํารุงไวแลว คลายๆกับเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป  

พันจาเอกชัชวาล ฯ 
เลขนุการสภาฯ  

เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม
ขออนุญาตอธิบายที่มาของแผนเงินบํารุงสถานีอนามัย ใหทุกทานไดทราบถึงที่มา      
วาเปนอยางไร 
         ตามรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 นั้น 

เงินอุดหนุน  สําหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการดานสาธารณสุขของ

สถานีอนามัยที่ถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 1 ลานบาท นั้น ได

บรรจุใน เทศบัญญัติ  ในแผนงานสาธารณสุข งานศูนยบริการสาธารณสุข ในงบ

ดําเนินงาน หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ซึ่งไดจําแนกตามประเภทรายจายตางๆ 

จํานวน 1 ลานบาท ตอมากรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ไดแจงซักซอม ใหตั้ ง

งบประมาณดังกลาวในหมวดรายจายอื่น ทั้งจํานวน แลวผลักโอนใหสถานีอนามัย 

เชนเดียวกับเงินคาอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แตตองปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบํารุงโรงพยาบาลและหนวยบริการสาธารณสุขของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2560 ซึ่งในขณะที่สั่งการยังไมไดประกาศในราช

กิจจานุเบกษา และงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 อยูในขั้นการ

พิจารณาของสภาเทศบาล แลว ซ่ึงวิธีแกไขคือการโอนงบประมาณไปตั้งจาย ท้ังจํานวน 
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พันจาเอกชัชวาล ฯ 
เลขนุการสภาฯ  

(ตอ) 

1 ลานบาท ตามหนังสือสั่งการ ซึ่งในปจจุบันไดโอนงบประมาณฯ ไปตั้ งจายในหมวด

รายจายอื่น ตามหนังสือสั่งการดังกลาวแลว เมื่อระเบียบฯ ดังกลาว ไดประกาศใช ใน

วันที่ 26 กันยายน 2560 สวนงานที่เกี่ยวของจึงไดจัดทําแผนเงินบํารุงสถานีอนามัย 

ใหถูกตองตามระเบียบฯ โดยเปนครั้งแรก ท่ียังไมมี เทศบาล หรือองคการบริหารสวน

ตําบลท่ีไหนดําเนินการ ผมก็เลยแนะนําใหนํารูปแบบแนวทางการจัดทํางบประมาณ

รายจายเฉพาะกาล มาใช ประกอบดวย ประมาณการรายรับ-รายจาย ดังที่ปรากฏใน

รางแผนเงินบํารุง โดยเฉพาะในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินสิ่งกอสรางจําตองไดรับอนุมัติจาก

สภาเทศบาล จึงตองเสนอแผนเงินบํารุงฯใหสภาเทศบาลพิจารณาท้ังฉบับ จึงนาจะชอบ

ดวยกฎหมาย ถาหากเห็นชอบแลวสถานีอนามัยมีการเปลี่ยนแปลงรายจายในแผนเงิน

บํารุงในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง จะตองไดรับอนุมัติจากสภาเทศบาล

กอน ถึงจะใชจายงบประมาณได  จึงเรียนมาเพื่อทราบประกอบการพิจารณา 

นายพิทยา อินทรคง 
นายกเทศมนตรี 

เรียนทานประธานสภาเทศบาล กระผมนายพิทยา  อินทรคง นายกเทศมนตรีตําบล

เพชรพะงัน ขอเรียนเพิ่มเติมวา ในทุกวันที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองติดตาม

ความเปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมายอยางใกลชิด เพราะมีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา เทศบาลเราคอนขางจะโชคดีที่ไดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ ซ่ึงผมขอ

ชื่นชมพันจาเอกชัชวาล  อาจบันดิษ เลขานุการสภาเทศบาล ท่ีไดมาเปนผูใหคําปรึกษา

แนะนําหนวยงานตางๆ ใหทราบแนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง ในวันนี้ จึงขอใหสภาเทศบาล

ไดพิจารณาอนุมัติแผนเงินบํารุงสถานีอนามัยบานโฉลกหลํา เพื่อจะไดสามรถนําไป     

ใชจายใหถูกตองตามระเบียบ กฎหมายตอไป 

นายเดโช บุญรอด 
ประธานสภาฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม ถาไมมีขอมติ       

ที่ประชุม 

มติที่ประชุม 
(วาระฯที่ 3.4) 

สมาชิกสภาเทศบาลทานใดอนุมัติแผนเงินบํารุงสถานีอนามัยบานโฉลกหลํา อําเภอเกาะ
พะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 โปรดยกมือ 

 อนุมัติ  10  เสียง 
 สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมอนุมัติแผนเงินบํารุงสถานีอนามัยบานโฉลกหลํา อําเภอ

เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 โปรดยกมือ 
 ไมอนุมัติ  -  เสียง 

 งดออกเสียง – เสียง 

นายเดโช บุญรอด 
ประธานสภาฯ 

เปนอันวาสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน ไดอนุมัติแผนเงินบํารุงสถานีอนามัยบาน
โฉลกหลํา อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท จํานวน 10 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอื่นๆ 

นายเดโช บุญรอด 
ประธานสภาฯ 

สําหรับวาระนี้ เปนวาระอื่นๆ ผูบริหารเทศบาล หรือสมาชิกทานใด มีเรื่องหรือปญหาที่
ไดรับทราบจากประชาชนจะแจงตอที่ประชุม หรือไม   เชิญทานนายกฯ  

 

นายพิทยา อินทรคง 
นายกเทศมนตรี 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน กระผมนายพิทยา  อินทรคง 

นายกเทศมนตรีตําบลเพชรพะงัน ขอเรียนวา  

1)ในปจจุบันการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองตามติด

สถานการณตางๆอยางรวดเร็ว ซ่ึงหนวยงานตางๆ ไดมีการออกระเบียบหรือหนังสือสั่ง

การใหม มาใชแทนฉบับเดิม คอนขางมาก และรวดเร็ว โดยเฉพาะระเบียบการจัดซื้อ

จัดจาง ซึ่งเร่ิมมีผลบังคับใชแลว และไมมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไหน เคยปฏิบัติ

มากอน พนักงานเจาหนาที่จําเปนที่จะตองศึกษาระเบียบกฎหมายอยางรอบคอบและ

ทันตอสถานการณเสมอ เพื่อใหมีการปฏิบัติที่ถูกตอง 

2)เน่ืองดวยหลักการคิดการจัดสรรงบประมาณที่เรียกวางบประมาณจัดสรรรายหัวนั้น 

หนวยงานที่เกี่ยวของคิดตามจํานวนจากทะเบียนราษฎร จึงแจงใหทุกทานไดชวย

ประชาสัมพันธถึงประชาชน ถาทานใดมีประชาชนมาจากทองท่ีอื่นและไดอาศัยอยูใน

พื้นท่ีจะเปนบานเชาหรือบานญาติก็แลวแต ขอใหไปดําเนินการแจงยายที่อยูใหถูกตอง

ตามกฎหมายทะเบียนราษฎร ซึ่งจะตองมีการแจงยายเขาภายใน 15 วัน นับแตวัน

ยายออก พนักงานเจาหนาที่ของเราก็ตองยายทะเบียนบานใหถูกตอง เชนกัน 

3)การโอนยายบุคลากร ซึ่งเปนปกติที่ขาราชการซึ่งสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูที่อื่นก็

ตองการย ายกลับบาน ที่ตองการย ายลงมา เกาะพะงัน นั้ นมีนอ ยมาก ในการ

เปลี่ยนแปลงหรือการยายในตําแหนงตางๆของขาราชการก็ตองมีการบริหารจัดการ

บุคลากรใหเหมาะสมกับภารกิจ ซึ่ งในขณะนี้ก็ทราบวามีบุคลากรของเทศบาล 

ประสงคจะโอนยายกันหลายตําแหนง  แจงใหสมาชิกสภาเทศบาล ไดรับทราบอีกครั้ง 

นายเดโช บุญรอด 
ประธานสภาฯ 

มีทานใด มีเรื่องอื่นๆหรือไม  ถาไมมี ขอปดการประชุม 
 
 

ปดการประชุม เวลา 12.00 น  
 

(ลงชื่อ)       พันจาเอก    ผูจดรายงานการประชุม 

(ชัชวาล   อาจบันดิษ) 

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน ไดตรวจรายงานการประชุมสภา

เทศบาลตําบลเพชรพะงัน  สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  ประจําป พ.ศ.2560 

ประชุมเมื่อวันที่       24      พฤศจิกายน   พ.ศ.2560   

 

 

 

 

   (ลงชื่อ)       ประธานกรรมการ 

                 (นายมาโนช  เมืองทอง) 

        สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน 

 

 

   (ลงชื่อ)        กรรมการ 

                 (นายอุดมพร  ชาติวุฒิ) 

        สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน 

 

 

 

   (ลงชื่อ)        กรรมการ/เลขานุการ 

                 (นายสินธุเจริญ  ศรีทองกุล) 

          สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน 

 

 

 

(ลงชื่อ)     ผูตรวจรายงานการประชุม 

        (นายเดโช  บุญรอด) 

 ประธานสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน 

 

 

 

 


